

PHÁT HUY VAI TRÒ “PHỦ XANH THÔNG TIN TÍCH CỰC” CỦA THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ LÝ LUẬN TRẺ TẠI CƠ SỞ

Nguyễn Công Khải¹

THÔNG TIN

Từ khóa: Thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ, năng lực “phủ xanh thông tin”

TÓM TẮT:

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số đã mang lại nhiều thuận lợi và thách thức cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt sự xuất hiện của các thách thức an ninh phi truyền thống mà cụ thể là mất an toàn thông tin trên không gian mạng, khi ngày càng có nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để lôi kéo, kích động, xuyên tạc chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Theo đó, bản thân mỗi thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ được trang bị khả năng lý luận, tư duy logic cần phải phát huy tinh thần xung kích, tiên phong trong việc ngăn chặn, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch và “phủ xanh thông tin” trên nền tảng mạng xã hội. Bài viết được thực hiện nhằm lược khảo các căn cứ để xác định những năng lực cần thiết đối với thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ. Trên cơ sở đó, dựa vào đặc điểm và vai trò của lực lượng này, bài viết xác định những kỹ năng cần có, và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực “phủ xanh thông tin tích cực” của thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ trong bối cảnh hiện nay.

¹ Thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ Thành đoàn, Thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Giới thiệu

Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ là mô hình tập hợp các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, nghiên cứu về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới, về tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn và khái quát thành lý luận khoa học (Hong Tiến, 2018). Sự xuất hiện của mô hình CLB Lý luận trẻ nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Trong môi trường này, mỗi thành viên CLB Lý luận trẻ được trang bị khả năng lý luận, khả năng tranh biện, hùng biện, tư duy logic gắn với công tác thanh vận và được kịp thời cung cấp các nguồn thông tin chính thống, phản bác lại các luận điệu sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thời đại “bùng nổ” thông tin trên Internet, nhất là mạng xã hội (MXH) trong xu thế chủ động hội nhập của Việt Nam bước sang năm đầu tiên của thập niên thứ ba của thế kỷ XXI càng khẳng định vị thế truyền thông có ảnh hưởng rất lớn đến mọi vấn đề của xã hội, là một bộ phận không thể thiếu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ chủ quyền của đất nước (Vũ & Nguyễn, 2021). Thực tế có thể thấy, mạng xã hội đã đem lại nhiều lợi ích tích cực như tạo ra những ngành nghề, công việc mới, quảng bá sản phẩm, thúc đẩy du lịch phát triển, mở rộng các phương thức truyền thông và quảng cáo. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của mạng xã hội đã kéo theo nhiều trào lưu không hay, mất thuần phong mỹ tục,... Cần phải thừa nhận ý thức sử dụng mạng xã hội của người dân Việt Nam chưa cao, một số nhà sáng tạo nội dung số vì chạy theo lợi ích kinh tế mà sẵn sàng tạo “content bản” - nội dung kém chất lượng, nhằm mục đích gây sốc, tạo ấn tượng, bất chấp dư luận (Thanh Thanh, 2023); thông tin sai sự thật, gây hoang mang, kích động và chia rẽ người dùng mạng xã hội bằng những luồng thông tin sai lệch. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng sức ảnh hưởng to lớn của mạng xã hội để xuyên tạc những chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, xâm hại đến danh dự, phủ nhận những công lao của nhiều nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, làm

thiệt hại đến công tác quản lý Nhà nước, xuyên tạc thành quả cách mạng vĩ đại của Nhân dân Việt Nam.

Chính vì vậy, bài viết này được thực hiện nhằm xác định những kỹ năng cần có của thành viên CLB Lý luận trẻ trong hoạt động “phủ xanh thông tin tích cực”, đẩy lùi các thông tin xấu, độc. Qua đó, kiến nghị các giải pháp để nâng cao năng lực cho lực lượng này, nhằm xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, để thực hiện những nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới, góp phần tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

2. Tổng quan cơ sở lý thuyết

2.1. Thành viên CLB Lý luận trẻ

Chưa có một khái niệm chính thức về thành viên CLB Lý luận trẻ, nhưng có thể hiểu thành viên CLB Lý luận trẻ là những cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, nghiên cứu về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới, về tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn và khái quát thành lý luận khoa học (Hồng Tiến, 2018).

Tại các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng có tổ chức mô hình CLB Lý luận trẻ trực thuộc Đoàn Thanh niên của cơ sở, bên cạnh các thành viên là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên thì thành viên của CLB Lý luận trẻ tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục này còn là các bạn sinh viên, một số ít giảng viên còn trong tuổi đoàn.

Như vậy, thành viên CLB Lý luận trẻ là tập hợp cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, sinh viên có khả năng lý luận, yêu thích học tập, trao đổi và nghiên cứu về các môn Lý luận chính trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới, về tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phương pháp hoạt động hiệu quả của công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

2.2. Đặc điểm của thành viên CLB Lý luận trẻ

Thành viên của CLB Lý luận trẻ thường là những cá nhân trẻ tuổi, nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng, mà đặc biệt, họ là những người niềm đam mê học tập, yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, nghiên cứu về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới, về tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn và khái quát thành lý luận khoa học (Hồng Tiến, 2018).

Ngoài ra, thành viên CLB Lý luận trẻ thường biết cách kết hợp sự hiểu biết về lịch sử, văn hóa và xã hội với các kiến thức lý luận, tạo ra một cách tiếp cận đa chiều và phong phú. Sự đa dạng này giúp họ có khả năng nhận thức sâu sắc về các vấn đề phức tạp trong xã hội và đưa ra những giải pháp sáng tạo và hiệu quả.

Có thể khẳng định, thành viên CLB Lý luận trẻ là những nhà nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “trẻ tuổi”. Với sự năng động và tinh thần ham học hỏi, thành viên CLB Lý luận trẻ không ngừng tiếp cận và nghiên cứu về lịch sử, triết học và tư tưởng chính trị, từ đó xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc và hiểu biết sâu sắc về lịch sử và phát triển của Đảng và đất nước.

2.3. Nhận diện các luận điệu sai trái, thù địch trên nền tảng mạng xã hội

Một trong những thách thức lớn mà Đảng và Nhà nước ta đang đối mặt đến từ các thế lực thù địch và phản động là việc tấn công trực tiếp vào nền tảng tư tưởng Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Các thế lực thù địch và phản động cho rằng để đạt được sự giàu có và thịnh vượng, Việt Nam cần phải từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin và con đường XHCN, và thúc đẩy kinh tế thị trường.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc áp dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam đã mang lại những thành tựu to lớn và phát triển toàn diện sau hơn 35 năm đổi mới. Công tác xóa đói, giảm nghèo đã đạt được kết quả nổi bật được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, tr.104).

Thách thức thứ hai là sự đối đầu với các thế lực thù địch và phản động trong việc phê phán, đả kích các chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước. Chúng mưu toan đầu độc tinh thần của các thế hệ trẻ để lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng và thay đổi thể chế chính trị của Việt Nam.

Đặc biệt, chúng lợi dụng internet và mạng xã hội để tuyên truyền, bôi nhọ và gây chia rẽ trong xã hội. Bằng các luận điệu không chính xác nhằm mục đích làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng và chế độ.

Thách thức thứ ba là việc rêu rao quan điểm phủ nhận kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN đã đạt được những thành tựu đáng kể và giúp nâng cao đời sống của nhân dân. Công cuộc này cũng nhấn mạnh vào việc bảo vệ lợi ích của người lao động và giảm bớt bất công xã hội.

Thách thức thứ tư là sự phá hoại đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và đa dạng hóa trong hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Mặc dù có những lập luận cho rằng chính sách đối ngoại này là lỗi thời và lạc hậu, nhưng thực tế là nó đã đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển và tự chủ của đất nước.

Những thách thức này đòi hỏi sự đoàn kết và nỗ lực chung của toàn bộ Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam để vượt qua và đối phó hiệu quả.

3. Hoạt động “phủ xanh thông tin tích cực” của Câu lạc bộ Lý luận trẻ trong thời gian qua

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Lý luận trẻ đã trở thành một điểm sáng trong công tác tư tưởng của Đảng và thanh niên. Ban đầu, CLB được thành lập và quản lý trực tiếp bởi Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, sau đó chuyển sang sự phụ trách của Nhà Văn hóa Thanh niên vào năm 2001. Từ đó, số lượng CLB đã được mở rộng và đa dạng hóa tại cơ sở đoàn, trường đại học và các đơn vị công nhân lao động.

Đến tháng 8/2023, trên địa bàn thành phố, có 01 CLB Lý luận trẻ cấp thành và mỗi cơ sở đoàn trong Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đều có CLB Lý luận trẻ. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước âm mưu của các thế lực thù địch, Đoàn TNCS Hồ Chí

Minh đã phát huy vai trò tuyên truyền, giáo dục và định hướng tư tưởng thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Đặc biệt, việc kết nối với hơn 4.000 fanpage trên Facebook và 2,2 triệu tài khoản kết nối ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam” đã giúp lan tỏa thông điệp đến mọi tầng lớp trong xã hội.

Tại Học viện Cán bộ TP. HCM, CLB Lý luận trẻ (HCA) đã chính thức ra đời vào ngày 28 tháng 11 năm 2018 và ngày càng phát triển với nhiều hoạt động đa dạng và ý nghĩa. CLB không chỉ tập trung vào việc trao đổi lý luận chính trị mà còn chia sẻ kiến thức lịch sử, văn hóa và các kỹ năng bổ ích cho sinh viên, đoàn viên. Trên mạng xã hội, CLB cũng đã triển khai nhiều chương trình với các chủ đề và nội dung phong phú, nhằm bảo vệ và củng cố niềm tin vào lý tưởng Cách mạng trong thế hệ trẻ. Tính đến tháng 5 năm 2024, CLB Lý luận trẻ (HCA) đã thu hút được 21.032 lượt tiếp cận thông tin trên các nền tảng mạng xã hội thông qua việc giới thiệu và chia sẻ 40 bài viết xoay quanh ba vấn đề trọng tâm: truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên; làm cho thanh niên hiểu và yêu thích hơn chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tham gia giải quyết một số câu hỏi liên quan đến vấn đề lý luận chính trị của sinh viên, đoàn viên, thanh niên Học viện (Lê Thị Trúc Anh, 2024). Công tác “phủ xanh thông tin tích cực” được CLB duy trì hàng tuần thông qua các hoạt động cụ thể như “Bản tin đầu tuần” (tổng hợp các sự kiện thời sự nổi bật của 01 tuần) đã đăng được 16 tuần; Bản tin “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” (mỗi tháng sẽ có một số được đăng trên web và Fanpage CLB) với 16 số phát sóng; cùng với các sản phẩm tuyên truyền về ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của Đảng, đất nước, của Đoàn Thanh niên. Song song với đó, CLB Lý luận trẻ Học viện Cán bộ luôn cập nhật liên tục tin tức thời sự của Việt Nam và quốc tế, kèm theo những ý kiến chuyên gia hoặc các phát biểu chính thống của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, được dẫn lại từ các nguồn báo chí, truyền thông có uy tín, tuân thủ đúng quy định pháp luật. Mục tiêu của việc này là đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bao gồm cả luận điệu phủ nhận vai trò của tổ chức Đoàn, của thanh niên và trí thức trẻ hiện nay.

Tại trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, CLB Lý luận trẻ (UEL) được thành lập vào năm 2014. Tính đến thời điểm hiện tại CLB Lý luận trẻ (UEL) đang duy trì một fanpage chính thức với 10.472 người theo dõi trên

nền tảng mạng xã hội Facebook. CLB đã thu hút được hơn 300.000 lượt tiếp cận thông tin với nhiều tuyến tin bài hấp dẫn mà nổi bật là tuyến tin “Luận lý cùng lý luận” với 39 số phát sóng đã nắm bắt các thông tin thời sự thực tế, thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận như vấn đề “phân biệt vùng miền”, “học sinh trường chuyên thì không được thi học sinh giỏi môn chuyên”,..., đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

4. Vai trò của thành viên CLB Lý luận trẻ trong hoạt động “phủ xanh thông tin tích cực” trên mạng xã hội

Thành viên của CLB Lý luận trẻ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động “phủ xanh thông tin tích cực” trên mạng xã hội, cụ thể như sau:

Một là, góp phần xây dựng nội dung tuyên truyền chất lượng. Phần lớn thành viên CLB là những người có kiến thức nghiên cứu sâu rộng về Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ có thể tạo ra nội dung chất lượng, bao gồm bài viết, hình ảnh, video hoặc các infographic, giúp phổ biến các giá trị lý luận của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sinh động và dễ hiểu trên mạng xã hội.

Hai là, góp phần lan tỏa, chia sẻ thông tin trên nền tảng trực tuyến. Thành viên CLB có thể chia sẻ thông tin và ý kiến của họ về các vấn đề lý luận chính trị trên các diễn đàn, nhóm, trang cá nhân trên mạng xã hội. Việc này giúp lan tỏa thông điệp tích cực và tạo ra sự chia sẻ kiến thức trong cộng đồng mạng.

Ba là, thành viên CLB là lực nòng cốt trong hoạt động nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Thông qua việc nắm bắt thông tin, phân tích và đánh giá, tạo ra nội dung phản ánh và tham gia vào các cuộc thảo luận trực tuyến. Điều này giúp họ có thể có ảnh hưởng tích cực đến ý thức và quan điểm của cộng đồng xã hội về các vấn đề quan trọng.

Bốn là, góp phần xây dựng cộng đồng trực tuyến chính thống. Mỗi CLB Lý luận trẻ thường xuyên duy trì tối thiểu 01 trang thông tin chính thống trên nền tảng mạng xã hội. Thành viên CLB có thể giúp xây dựng và duy trì cộng đồng trực tuyến trên mạng xã hội, nơi mà những người quan tâm đến các giá trị lý luận chính trị có thể kết nối, chia sẻ

thông tin và thảo luận với nhau. Bên cạnh đó được cung cấp thông tin thời sự chính thống, lan tỏa các thông tin, giá trị tốt đẹp. Điều này giúp tạo ra một không gian trực tuyến tích cực và mang lại ảnh hưởng lớn đến cộng đồng mạng.

Tóm lại, thành viên của CLB Lý luận trẻ có vai trò quan trọng trong việc phủ xanh thông tin tích cực trên mạng xã hội, đóng góp vào việc lan tỏa và bảo vệ các giá trị Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới, về Đoàn Thanh niên và tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị - xã hội, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, đẩy lùi tin xấu, tin độc hại trong cộng đồng trực tuyến.

5. Giải pháp nâng cao năng lực “phủ xanh thông tin tích cực” của thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ tại cơ sở

Để nâng cao năng lực “phủ xanh thông tin tích cực” của thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ tại cơ sở, có một số giải pháp có thể được thực hiện:

Thứ nhất, tổ chức các buổi tập huấn về công tác tuyên truyền và biên tập thông tin có chất lượng. Tổ chức các buổi đào tạo và huấn luyện định kỳ để cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các thành viên về việc tạo ra và lan truyền thông tin tích cực trên mạng xã hội. Đào tạo có thể bao gồm cách tạo ra nội dung chất lượng, kỹ năng phân tích và đánh giá thông tin, cũng như cách tham gia vào các cuộc thảo luận trực tuyến.

Thứ hai, cung cấp các nguồn lực và công cụ hỗ trợ cho các thành viên, bao gồm cả phần mềm thiết kế ấn phẩm và các tài liệu tham khảo về nội dung tuyên truyền, giúp họ dễ dàng tạo ra nội dung phản ánh và quản lý các hoạt động trên mạng xã hội. Ngoài ra, tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập internet và các nguồn thông tin để thành viên có thể nắm bắt thông tin mới nhất.

Thứ ba, thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, buổi gặp gỡ định kỳ để các thành viên có thể học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Môi trường này cần khuyến khích sự sáng tạo và sẵn lòng chia sẻ ý kiến, đồng thời tạo ra một không gian an toàn để thảo luận về các vấn đề lý luận chính trị và xã hội.

Thứ tư, thường xuyên thu thập và tổng kết các ý kiến phản hồi và đánh giá về hiệu quả của công tác tuyên truyền, “phủ xanh thông tin tích cực”. Tổ chức các hoạt động phản hồi và đánh giá định kỳ để đo lường hiệu quả của các hoạt động “phủ xanh thông tin tích cực”. Các thành viên cần được khuyến khích đóng góp ý kiến và đề xuất các cải tiến để cải thiện hoạt động của CLB.

Thứ năm, xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch truyền thông và tuyên truyền hiệu quả. Phát triển kế hoạch hoạt động chi tiết và cụ thể cho CLB, bao gồm các mục tiêu cụ thể và các bước hành động. Kế hoạch này giúp định rõ vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong việc thực hiện hoạt động “phủ xanh thông tin tích cực”.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- (1) Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (trang 104, tập I)*. Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.
- (2) Hồng Tiến. (2018). *CLB Lý luận trẻ - Mô hình nâng chất chính trị trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên*. Truy cập vào ngày 12/5/2024, tại: <http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/32160>
- (3) Lê Thị Trúc Anh. (2024). *Phát huy hiệu quả mô hình Câu lạc bộ Lý luận trẻ trong hoạt động phủ xanh thông tin tích cực trên mạng xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh*. Trang thông tin điện tử Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập vào ngày 12/5/2024, tại: <http://www.hocviencanbo.hochiminhcity.gov.vn/phat-huy-hieu-qua-mo-hinh-cau-lac-bo-ly-luan-tre-trong-hoat-dong-phu-xanh-thong-tin-tich-cuc-tren-mang-xa-hoi-gop-phan-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-tai-hoc-vien-can-bo-thanh-pho-ho-chi-minh-ts-le>
- (4) Nguyễn Thị Hiền. (2022, August 18). *Vai trò của sinh viên trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam hiện nay*. Thẻ chất - Trường ĐH Sao Đỏ. Truy cập vào ngày 12/5/2024, tại <http://gdcttc.saodo.edu.vn/nghien-cuu-trao-doi/vai-tro-cua-sinh-vien-trong-su-nghiep-xay-dung-chu-nghia-xa-hoi-o-viet-nam-hien-nay-478.html>

- (5) Thanh Thanh. (2023, 11 28). “Content bản” - nhận diện và tác động đến hoạt động truyền thông. Truy cập vào ngày 12/5/2024, tại <https://marketingai.vn/content-ban-nhan-dien-va-tac-dong-den-hoat-dong-truyen-thong-194146627.htm>
- (6) Vũ, B. X., & Nguyễn, D. T. (2021, October 4). *Sự phát triển, những thách thức và hướng quản lý thông tin trên mạng xã hội (Bài 1)*. Tạp chí điện tử văn hóa và phát triển. Truy cập vào ngày 12/5/2024, tại: <https://vanhoavaphattrien.vn/su-phat-trien-nhung-thach-thuc-va-huong-quan-ly-thong-tin-tren-mang-xa-hoi-bai-1-a7104.html>